

# THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nhân dịp năm mới 2017 và đón Xuân Đinh Dậu. Thay mặt Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Số 4 chúng tôi xin trân trọng gửi đến các thể hệ cán bộ, công nhân viên lao động, các Quý vị cổ đông, các Quý Khách hàng và đối tác lời chúc mừng năm mới 2017. Kính chúc Quý vị và gia đình một năm mới sức khỏe- Thành Công - An Khang - Thịnh Vượng.

Năm 2016 đã qua với nhiều biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành Xây dựng và Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Số 4 nói riêng. Chúng ta đã vượt qua hành trình không ít gian nan, thử thách và khó khăn để đạt được những kết quả nhất định trong sản xuất kinh doanh và duy trì sự ổn định, chăm lo đời sống Cán bộ Công nhân viên. Đó là những kết quả đáng ghi nhận đánh giá sự lãnh đạo đúng hướng của Đảng Ủy, Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành, sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội và đặc biệt là sự cố gắng của các đơn vị, tập thể cán bộ công nhân viên lao động, cổ đông toàn công ty.

Bằng tất cả sự kính trọng của mình, chúng tôi cảm ơn sự quan tâm, hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, các ban ngành của Bộ Xây Dựng, thành phố Hà Nội cũng như các đối tác và bạn hàng đã đồng hành trong thời gian qua.

Năm 2017 đã tới, Tự hào với truyền thống đoàn kết chung tay xây dựng công ty của toàn thể Cán Bộ công nhân viên và Quý vị cổ đông. Chúng tôi luôn cố gắng và tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên tạo ra sự chuyển biến trong cách nghĩ, cách làm mới để thích ứng với nền kinh tế thị trường bước vào hội nhập; làm cơ sở vững chắc để thực hiện tốt kế hoạch năm 2017.

Năm mới Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 4 xin gửi lời tri ân tới các thể hệ Cán bộ, Công nhân viên lao động, Quý vị Cổ Đông, các Đối tác, Quý Khách hàng đã góp sức và đồng hành cho sự ổn định và phát triển của Công ty trong thời gian qua. Xin kính chúc Quý vị và gia đình một mùa xuân mới sức khỏe, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, tài lộc.

*Trân trọng cảm ơn!*

**TM LÃNH ĐẠO CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN XUÂN HÙNG**